



ฉบับที่ ๒๕/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

กรม. การศึกษา วุฒิสภา

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และรับทราบความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐

.....



เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ คณะอนุกรรมการการศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ โดยมี ดร.ทอง
อันทะไชย ประธานคณะกรรมการการศึกษา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม CA 331 ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา และผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) มีการพิจารณาประเด็นสำคัญ ดังนี้

❖ พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และ
เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา

นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์ กรรมการ ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษา ติดตาม
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา ได้รายงานสรุปผล



การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสรุปได้ ดังนี้ ๑) คณะอนุกรรมการได้มีการประชุม
เพื่อพิจารณาเตรียมความพร้อมในการเดินทางลงพื้นที่ศึกษาดูงานในจังหวัดพิจิตรในวันที่ ๒๕ - ๒๖
มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งในวันแรกจะเป็นการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัดพิจิตร
ส่วนในวันที่สองจะเป็นการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษา ได้แก่
หลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรสถานศึกษา ตำราเรียน คู่มือครู และรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในกระบวนการเรียนรู้พร้อมทั้งสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข ๒) พิจารณาการจัดทำระบบข้อมูล
สารสนเทศและบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย และติดตามการขับเคลื่อนแผนงานและโครงการที่สำคัญ

ร่วมกับคณะอนุกรรมการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข ในคณะกรรมการสาธารณสุข โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้ง ๔ กระทรวง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูล ประกอบด้วย รองเลขาธิการ
สภาการศึกษา ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย อธิบดี
กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการการใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลร่วมกัน
และขยายผลระบบงานไปสู่การดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ดียิ่งขึ้นในอนาคตต่อไป



❖ พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายเจลา พวงมาลัย โฆษกคณะกรรมการการศึกษา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสรุปได้ว่า คณะอนุกรรมการได้มีการพิจารณาเตรียมจัดการ



เสวนา เรื่อง โครงการเสวนาทางวิชาการเพื่อทบทวนนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพของคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา ร่วมกับคณะกรรมการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวัตถุประสงค์ของการจัดเสวนาโครงการดังกล่าวก็เพื่อต้องการที่จะให้มีการปฏิรูปนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี พื้นฟูการศึกษาไทยให้เสมอภาค

ซึ่งเบื้องต้นจะจัดเสวนาในเดือนกรกฎาคม และจะเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเปิดการเสวนา และเรียนเชิญดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา และนายณพคุณ รัฐผไท ประธานคณะกรรมการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ดำเนินการจัดเสวนา ซึ่งในการจัดเสวนาครั้งนี้เบื้องต้นจะเชิญผู้เข้าร่วมเสวนาประมาณ จำนวน ๕๐ คน และจะมีการประชาสัมพันธ์ออกสื่อทางช่อง Thai PBS จากนั้น ก็จะเป็นการสรุปเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการเสวนาดังกล่าวมาจัดทำเป็นงานวิจัยและนำเสนอต่อรัฐบาล เพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิรูปประเทศต่อไป

❖ ความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐

นายอน กาจระโทก เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ได้รายงานความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติแก้ไข



เพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ สรุปได้จากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ผ่านมาที่ประชุมได้มีวาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ และที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว ซึ่งขั้นตอนต่อจากนี้ก็จะเป็นการเตรียมนำเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาต่อไป

